

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

xã hội. Những kết quả đã đạt được trong bối cảnh của năm 2017 là rất to lớn và rất đáng khích lệ. Còn 5 chỉ tiêu dự kiến chưa đạt kế hoạch là: tốc độ tăng trưởng sản xuất nông, lâm, thủy sản; tăng trưởng thương mại, dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu; tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẩn trương hoàn thành dự thảo báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Để đạt được những mục tiêu đặt ra trong năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau cuộc họp này các ngành liên quan tới các chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch cần phải rà soát lại xem việc đánh giá, tổng kết và báo cáo về số liệu đã đúng hay chưa, nhất là các ngành Giáo dục, Công Thương, Văn hóa; các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát lại kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2017; báo cáo giải trình, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục trong năm tới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cần tập trung vào đề án sản xuất vụ đông, vụ xuân, vụ hè; triển khai đẩy mạnh đề án thí điểm tích tụ ruộng đất để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh

vực nông nghiệp. Trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, dịch vụ, tiếp tục duy trì cơ chế đổi mới với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc hoàn thiện các thủ tục để được Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình đồng thời đẩy nhanh quá trình quy hoạch các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp Tiến Hải và khu công nghiệp Thụy Trường (Thái Thụy)... Các ngành liên quan và các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại quy hoạch cụm công nghiệp và các điểm để phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Ngành Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các địa phương rà soát, chấn chỉnh việc quy hoạch bến bãi vật liệu xây dựng. Khẩn trương giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm, đặc biệt là dự án đường 39A. Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống lụt, bão năm 2018 theo phương châm "4 tại chỗ". Tập trung rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm Luật Đầu tư để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mùa mưa, bão.

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề

ngợi các địa phương nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công ở các cấp. Trong quản lý, sử dụng ngân sách phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ưu tiên các nguồn lực từ ngân sách và từ các nguồn hợp pháp khác để thanh toán nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai các dự án đầu tư hạ tầng theo hình thức đối tác công tư. Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận...

Chiều ngày 13/11, tại Hà Nội, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác thành phố Yeongju (Hàn Quốc) về các lĩnh vực lao động, đào tạo và nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mối quan hệ tốt

đẹp, những thành tựu nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong suốt 25 năm qua. Với mong muốn cùng nhau hợp tác và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, lao động, giáo dục và văn hóa, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát với đoàn về tiềm năng, cơ hội hợp tác của tỉnh; 5 định hướng chiến lược, 3 giải pháp trọng tâm trong phát triển nông nghiệp thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cam kết Thái Bình sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp của hai bên gặp gỡ, tiếp xúc, thúc đẩy và tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan, đơn vị và nhất là nhà đầu tư của thành phố Yeongju yên tâm làm ăn lâu dài và hiệu quả tại Thái Bình.

Ông Jang Wook Hyeon, Thị trưởng thành phố Yeongju thay mặt đoàn công tác cảm ơn UBND tỉnh đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu, hy vọng thông qua buổi làm việc hai bên sẽ tăng thêm sự hiểu biết, giữ được mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Tại buổi làm việc đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Thái Bình và thành phố Yeongju.

Trao đổi các nội dung liên quan đến tình hình, tiến độ đầu tư vào khu công nghiệp Thụy Trường (Thái Thụy) là những vấn đề được

### QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT...

(Tiếp theo trang 1)

về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đã có 18 đại biểu phát biểu ý kiến, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết phải sớm

triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành theo nghị quyết của Quốc hội. Các đại biểu cũng ghi nhận, đánh giá cao Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, UBND tỉnh Đồng Nai đã cố gắng lập báo cáo

nghiên cứu khả thi dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này. Về các nội dung cụ thể, các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý chặt chẽ để không xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, rà soát lại cơ cấu diện tích đất thu hồi, đất ở và cần có giải pháp chống tái lấn chiếm đất đai.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã giải

trình làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự thảo: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật An ninh mạng. Đối với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các đại biểu quan tâm, thảo luận về danh mục tài liệu mật, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước cũng như xác định mức độ mật những văn bản của các cơ quan đảng, thời hạn giải

đưa ra trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh với đoàn công tác của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hàn Quốc (KIC) chiều ngày 13/11. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị KIC căn cứ kế hoạch tiến độ thực hiện chi tiết, đồng thời thành lập một tổ công tác ở lại Thái Bình để cùng với tỉnh giải quyết các công việc liên quan, bảo đảm tiến độ dự án đề ra. Đồng chí cũng thông tin về nhiệm vụ của các bên liên quan trong việc giải quyết các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đồng thời đề xuất KIC đưa ra lộ trình làm việc cụ thể.

Phía KIC cũng thông tin trong cuộc họp về những công việc đã thực hiện như công tác điều tra, khảo sát và thống nhất các nội dung cơ bản về khu công nghiệp Thụy Trường cũng như việc chuẩn bị thành lập văn phòng đại diện tại Thái Bình. Hiện tại, KIC đang hoàn thành báo cáo về nhà đầu tư thứ cấp, thủ tục thi công, vấn đề tiền vốn, lộ trình làm việc để đạt tiến độ cao nhất... Trên cơ sở đó, KIC mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai thành lập văn phòng đại diện tại Thái Bình để có thể khởi công trong thời gian sớm nhất.

### ĐOÀN CẢI LƯƠNG THÁI BÌNH GIÀNH 2 HUY CHƯƠNG CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ

Tại cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017 do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp cùng Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai tổ chức từ ngày 4 - 11/11 tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), Đoàn Cải lương Thái Bình dự thi với 2 tiết mục: trích đoạn Bến nước Ngũ Bô; trích đoạn Lê Minh tướng quân.

Kết thúc cuộc thi, Đoàn Cải lương Thái Bình giành 2 huy chương cá nhân 1 vàng, 1 bạc; toàn đoàn được Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tặng bằng khen. Cuộc thi tài năng trẻ diễn viên sân khấu cải lương và dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc là dịp để các nghệ sĩ trẻ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng, đồng thời động viên các nghệ sĩ trẻ có những đóng góp cho sự nghiệp sân khấu cải lương, dân ca kịch.

THẢO TIẾN

### QUỲNH PHỤ HỘI THI NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS

Phòng Giáo dục và Đào tạo và Huyện đoàn Quỳnh Phụ vừa phối hợp tổ chức hội thi năng khiếu âm nhạc học sinh tiểu học, THCS năm 2017.



Hơn 300 học sinh tới từ các cụm trường tiểu học 38 xã, thị trấn đã mang đến hội thi 40 tiết mục của khối tiểu học, 37 tiết mục của khối THCS, các tiết mục... được đầu tư dàn dựng công phu, nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, Tổ quốc Việt Nam anh hùng, ca ngợi công ơn thầy cô, truyền thống ngành Giáo dục. Qua hội thi, những tiết mục xuất sắc được chọn tham gia hội thi tiếng hát dân ca học sinh phổ thông cấp tỉnh năm 2018.

Hội thi cũng là dịp để giáo viên, học sinh giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

TRINH CƯỜNG

### TRƯỜNG MẦM NON HOA SEN HỘI THI "XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

Trường Mầm non Hoa Sen (thành phố Thái Bình) vừa tổ chức hội thi "Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm".

Môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm là hoạt động mà trẻ tham gia xây dựng cùng giáo viên và là môi trường giáo dục dựa vào nhu cầu, hứng thú và khả năng của trẻ. Tham gia hội thi gồm 3 đội là các bé trong độ tuổi từ 4 - 5 tuổi. Các đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, kiến thức và tài năng. Thông qua hội thi, các cô giáo đã kích thích trẻ tư duy, chủ động, tích cực tìm tòi, khám phá, trải nghiệm, thực hành sáng tạo, hợp tác trò chuyện và chia sẻ ý tưởng.

MINH NGUYỄN

### ĐỒNG LONG XÂY DỰNG 45 TỔ TÀU, THUYỀN TỰ QUẢN, AN NINH THÔN XÓM

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh vừa phối hợp với UBND xã Đồng Long (Tiền Hải) ra mắt 45 tổ tự quản (2 tổ tàu, thuyền tự quản và 43 tổ tự quản an ninh thôn xóm).

Việc thành lập các tổ tự quản nhằm vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt, trao đổi thông tin, hoạt động liên quan đến an ninh trật tự trên bến neo đậu tàu, thuyền, khu vực bãi triều và trên biển; tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư; đồng thời, đồng viên, giúp đỡ, bảo vệ nhau cùng khai thác có hiệu quả nguồn lợi thủy sản...

Tại buổi ra mắt, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng hơn 100 áo phao, phao cứu sinh các loại... động viên bà con ngư dân yên tâm bám biển.

TẤT ĐẠT

### TRIỂN KHAI 4 MÔ HÌNH PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về phòng, chống bạo lực gia đình (BLGD), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển khai xây dựng 4 mô hình phòng, chống BLGD tại các xã: Tân Hòa (Vũ Thư), Trà Giang (Kiến Xương), Thụy Chính (Thái Thụy), Đông Lâm (Tiền Hải).

Dưới sự hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương xây dựng mô hình sẽ thành lập ban chỉ đạo phòng, chống BLGD, các câu lạc bộ phòng, chống BLGD, nhóm phòng, chống BLGD. Các thành viên câu lạc bộ, nhóm phòng, chống BLGD được trang bị kiến thức cơ bản về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; kiến thức về ứng xử khi có mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình; kỹ năng nhận diện và tư vấn phòng, chống BLGD, phòng, chống tệ nạn xã hội; phương pháp, kỹ năng tư vấn hóa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình, ngăn chặn BLGD...

Từ năm 2009 đến nay, toàn tỉnh đã có 13 mô hình được triển khai và hoạt động có hiệu quả, góp phần giảm số vụ BLGD trên địa bàn.

THANH BÌNH

### THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 13/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI.

Đối với chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về việc xe quá khổ, quá tải tránh trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ tại km 77+800, quốc lộ 10, xã Đồng Xuân gây hư hỏng tuyến đường

liên xã Đông Giang, Đông Kinh, Đông Vinh (Đông Hưng), Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với Công an huyện Đông Hưng tăng cường công tác tuần tra lưu động, kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, xử lý nghiêm các xe quá khổ, quá tải gây hư hỏng các tuyến đường.

Đối với chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh về tiến độ thi công quốc lộ 39 (đoạn qua huyện

Hưng Hà) kéo dài quá lâu, gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đời sống nhân dân, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với huyện Hưng Hà đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Đến nay, toàn bộ mặt bằng sạch nhà đầu tư đã tổ chức thi công hoàn thành phần nền đường và đang thi công phần móng, mặt đường.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi về các vấn đề liên quan đến giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công quốc lộ 39

thuộc địa phận huyện Hưng Hà, đặc biệt là bảo vệ môi trường, an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công; giải pháp ngăn chặn tình trạng xe quá tải tránh trạm cân và sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã đã xuống cấp do xe quá tải...

Phát biểu tại buổi giám sát, đại diện đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Sở Giao thông Vận tải và các địa phương liên quan trong triển khai thực hiện các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư; đồng thời, đề nghị Sở Giao thông Vận tải, huyện Hưng

THU HIẾN

### WHO KÊU GỌI CHẤM DỨT TÌNH TRẠNG LẠM DỤNG THUỐC KHÁNG SINH

(vietnamplus.vn) Nhân tuần lễ truyền thông toàn cầu lần thứ ba về kháng thuốc (13 - 19/11), Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống kháng thuốc; tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) và tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát thông điệp kêu gọi người dân chung sức tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về kháng thuốc và sử dụng kháng sinh có trách nhiệm.

Hiện nay, Việt Nam là nước đi đầu trong khu vực Đông Nam Á thể hiện cam kết đa ngành và hành động ở tất cả các cấp chính quyền nhằm chống tình trạng kháng thuốc. Tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã kêu gọi Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công thương thảo luận để những thành công và thách

ràng mọi người đều biết cách sử dụng thuốc kháng sinh có trách nhiệm.

Đại diện ngành Y tế cho rằng, mỗi nhà quản lý, nông dân, bác sĩ, bệnh nhân và người tiêu dùng phải hành động để chấm dứt sự gia tăng của nguy cơ kháng thuốc (AMR) trong cộng đồng. Sử dụng kháng sinh không đúng cách đe dọa sức khỏe con người và động vật.

Tháng 9 vừa qua, Chính phủ đã kêu gọi Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công thương thảo luận để những thành công và thách

thức của kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2013 - 2020.

Cuối tháng 10, một nhóm công tác giám sát kháng thuốc được thành lập để tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong hoạt động giám sát kháng kháng sinh đối với sức khỏe con người và động vật, cộng đồng và môi trường.

Tiến sĩ Kidong Park, đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh: Việt Nam đang có những bước đi quan trọng để tham gia vào hệ thống giám sát kháng kháng sinh toàn cầu của WHO. Giám sát kháng thuốc là cơ sở đánh giá gánh nặng của kháng thuốc và cung cấp thông tin cần thiết cho hành động hỗ trợ các chiến lược địa phương, quốc gia và toàn cầu.

Tuần thủ đưng các hướng dẫn chuyên môn.

Sử dụng kháng sinh hợp lý.

**KHÔNG HÀNH ĐỘNG HÔM NAY NGÀY MAI KHÔNG THUỐC CHỮA**

**SỬ DỤNG KHÁNG SINH CÓ TRÁCH NHIỆM**

**BỘ Y TẾ**

TUẦN LỄ TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG, CHỐNG KHÁNG THUỐC.

Website: moh.gov.vn; kcb.vn